



Mừng Đảng - Mừng Xuân Quý Mão 2023

TÌNH CẢM CỦA BÁC HỒ VỚI NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Cứ mỗi độ Tết đến, Xuân về, người dân cả nước từng bừng đón một mùa xuân mới. Chúng ta lại bồi hồi nhớ Bác. Nhớ người Cha già dân tộc đã chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam đi tới thắng lợi để chúng ta có cuộc sống hôm nay. Nhớ những vần thơ chúc Tết của Người vào đêm giao thừa.



Hồ Chủ tịch nói chuyện với nhân dân Nam Định trong buổi mít tinh tại sân Quảng trường Hòa Bình, thành phố Nam Định, ngày 22-5-1963.

Ảnh: Tư liệu

Với cán bộ và nhân dân tỉnh Nam Định, tình cảm dành cho Bác càng sâu đậm hơn. Trong suốt cuộc đời Người, Bác đã 5 lần về thăm tỉnh Nam Định. Lần đầu cách đây 77 năm trong những ngày áp Tết (lần ấy Bác về đột xuất, không báo trước). Lần cuối vào ngày 21-5-1963, tới nay vừa tròn 60 năm. Nhiều người cao tuổi trên mảnh đất này mỗi khi nhìn cánh đồng làng hay đi qua Nhà máy Dệt, Bệnh viện I và Quảng trường Hòa Bình không khỏi bồi ngùi nhớ Bác. Họ nhớ bóng

dáng Người Cha già nói chuyện, căn dặn cán bộ và nhân dân tỉnh nhà trong cuộc mít tinh chào đón Người tại sân quảng trường thành phố. Nhớ từng bước đi, từng lời nói của Người với các y, bác sĩ Bệnh viện I (Lương y phải như mẹ hiền). Nhớ dáng Người đi trong các phân xưởng máy tơ, sợi, dệt, nhuộm, chần trong nhà máy. Người thăm thăm nơi ăn chốn ở của từng công nhân. Khi đi qua phân xưởng bông Bác thấy bụi bông bám đầy người thợ, Người hỏi đồng chí Phó giám đốc nhà máy:

- "Ở đây có làm bằng bít miệng cho anh em công nhân không?"

Đồng chí Võ Phong thưa: "Thưa Bác có ạ! Nhưng một số anh chị em không muốn đeo vì sợ không tiện ăn trầu".

Bác cười nói: "Nhà máy cũng như quân đội. Không có kỷ luật thì không thể tiến tới một quân đội tốt".

Ngày 13-8-1958, Người về dự Đại hội sản xuất nông nghiệp của tỉnh (Xem tiếp trang 2)

TRẦN HÙNG THẮNG

Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ"

Sáng 27-1 (tức mồng 6 tháng Giêng năm Quý Mão 2023), tại công viên Vị Xuyên, UBND thành phố Nam Định đã tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ". Tham dự có các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Quốc Chính, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU; Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và đại diện các tầng lớp nhân dân thành phố Nam Định.

Cách đây 63 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khởi xướng phong trào toàn dân tham gia Tết trồng cây. Từ đó đến nay, Tết trồng cây đầu xuân đã trở thành hoạt động thường niên mỗi dịp Xuân mới. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu, hàng năm Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã chỉ đạo duy trì phát động Tết trồng cây với sự tham gia tích cực của các cấp, ngành và các tầng lớp nhân dân. Nhờ vậy những năm qua, phong trào trồng cây của tỉnh nói chung và thành phố Nam Định nói riêng đã đạt được những kết quả quan trọng. Nhiều tuyến đường nông thôn, tuyến phố, khu

dân cư, ngõ xóm, các khu, cụm công nghiệp, khu đô thị và khu dân cư tập trung được "xanh hóa", góp phần tạo cảnh quan đô thị, môi trường sinh thái trong lành và mang lại lợi ích kinh tế thiết thực...

Năm 2023, toàn tỉnh phấn đấu trồng 1,1 triệu cây phân tán các loại tại khu vực đô thị, khu dân cư tập trung, đất vườn, hành lang giao thông, ven sông, kênh mương, đường ra đồng, khu văn hóa lịch sử, tôn giáo, khu, cụm công nghiệp, khu xử lý rác thải tập trung kết hợp phòng

hộ trong khu đất canh tác nông nghiệp chưa sử dụng. Ưu tiên trồng cây bán sơn địa, cây da mực đích, vừa có giá trị kinh tế vừa có tác dụng làm đẹp cảnh quan bảo vệ môi trường phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng và tập quán canh tác của địa phương. Diện tích trồng rừng mới 19ha, trồng bổ sung, phục hồi 162ha rừng tại 2 huyện Nghĩa Hưng và Giao Thủy...

UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục mục đích, ý nghĩa

của Tết trồng cây nhằm động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng trồng và bảo vệ cây xanh. Việc tổ chức Tết trồng cây phải thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm, không phô trương hình thức, tránh lãng phí, hoàn thành chỉ tiêu trồng cây phân tán năm 2023 theo kế hoạch.

Sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành và thành phố Nam Định đã tham gia trồng cây tại công viên Vị Xuyên./

VĂN ĐẠI



Các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Quốc Chính, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trồng cây tại khu vực công viên Vị Xuyên (thành phố Nam Định).

Ảnh: VIẾT DƯ

Tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm

Ngày 27-1, đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, các huyện và thành phố Nam Định về việc tập trung thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo Chương trình công tác trọng tâm năm 2023 và Kế hoạch của UBND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách Nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực

cạnh tranh quốc gia năm 2023. Khẩn trương tập trung ngay vào công việc không để ảnh hưởng đến nhiệm vụ được giao và hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp. Theo dõi sát diễn biến tình hình dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác, chủ động triển khai quyết liệt, kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch. Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh. Tăng cường quản trị, chỉ đạo, phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi gây nhiễu loạn, phiền hà cho doanh nghiệp, người dân

(Xem tiếp trang 3)

PV

Tình hình an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão cơ bản được bảo đảm

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão, từ 20-1 đến 26-1-2023 (tức từ 29 tháng Chạp Nhâm Dần đến mồng 5 tháng Giêng Quý Mão), Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, tăng cường hoạt động công khai, kiểm soát, xử lý vi phạm, chống ùn tắc giao thông trên các tuyến, địa bàn trọng điểm của tỉnh. Công an các địa phương, đơn vị đã triển khai các kế hoạch, phương

án tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết, đặc biệt là phòng ngừa các hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng pháo; qua đó tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản được bảo đảm.

Các lực lượng Công an tỉnh đã lập hồ sơ đưa 1 đối tượng ở huyện Hải Hậu đi cơ sở cai nghiện bắt buộc; 2 đối tượng ở các huyện Nghĩa Hưng,

(Xem tiếp trang 3)

XUÂN THU

Sản xuất đầu năm - KHÍ THỂ MỚI, KỶ VỌNG MỚI



Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, khí thế làm việc sôi động được ghi nhận tại nhiều doanh nghiệp trên toàn tỉnh, thể hiện tinh thần nỗ lực khai thác các dự địa phục hồi và tăng trưởng với kỳ vọng năm 2023 sẽ tiếp tục phục hồi, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh.

(Xem tiếp trang 2)

Công nhân Công ty Cổ phần May Sông Hồng ra quân sản xuất đầu năm.

Bài và ảnh: THANH THÚY

Khai mạc Chợ Tết “Một thoáng Thành Nam” Xuân Quý Mão 2023

Lễ mở máy đầu xuân 2023

Sáng 28-1 (tức mồng 7 tháng Giêng), tại Bảo tàng tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Chợ Tết “Một thoáng Thành Nam” và Triển lãm “Dấu ấn Thành Nam”. Các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Phạm Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nam Định; Trần Lê Đoàn, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố và đông đảo du khách đến dự.



Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu tham quan gian hàng quà tặng, xúc tiến du lịch Nam Định.

“Một thoáng Thành Nam” Xuân Quý Mão 2023 gồm các hoạt động phong phú: trưng bày, triển lãm các tài liệu, hình ảnh, hiện vật chủ đề “Dấu ấn Thành Nam”, mô phỏng quang cảnh Trường thi Hương Nam Định xưa; triển lãm sinh vật cảnh (hoa lan, nghệ thuật bonsai, chim cảnh); giao lưu cổ vật; chợ bán đồ xưa; trình diễn di sản

văn hóa phi vật thể: múa rối nước, hát Văn, hát Xẩm, múa lân - rồng, cà kheo, nặn tò he, viết thư pháp, thi đấu cờ bỏi, tổ tôm diêm... Tham gia Chợ Tết “Một thoáng Thành Nam”, người dân địa phương và du khách còn được thưởng thức các tiết mục nghệ thuật khiêu vũ thể thao “Vũ điệu Thành Nam”; tìm hiểu, trải nghiệm văn hóa ẩm thực qua không

gian “Bếp Việt truyền thống”, “Chợ quê” với các gian hàng món ăn quà sáng truyền thống, các đặc sản ẩm thực và sản phẩm OCOP Nam Định; tham quan các khu trưng bày nội thất, ngoại thất của Bảo tàng tỉnh, di tích lịch sử - văn hóa Cột Cờ Nam Định. Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Trần Lê Đoàn, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho

biết: “Với mong muốn gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống, tái hiện không gian văn hóa phiên chợ Xuân, từ năm 2018 đến nay, Chợ Tết “Một thoáng Thành Nam” được tổ chức ngày càng quy mô, nhằm giới thiệu, quảng bá một số loại hình di sản văn hóa tiêu biểu của Nam Định nay - Thành Nam xưa, tạo không gian văn hóa phục vụ nhu cầu tham quan, thưởng thức các giá trị văn hóa truyền thống của nhân dân trong dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc; góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa và phát triển du lịch”.

Chuỗi hoạt động trong chương trình Chợ Tết “Một thoáng Thành Nam” và Triển lãm “Dấu ấn Thành Nam” diễn ra từ ngày 27 đến 30-1 (tức từ mồng 6 đến mồng 9 tháng Giêng năm Quý Mão 2023) tại Bảo tàng tỉnh (đường Cột Cờ, phường Ngô Quyền, thành phố Nam Định) thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh, là sự kiện thú vị đón du khách tham gia trong hành trình du xuân Chợ Viêng, Đền Trần - Chùa Tháp trong dịp đầu năm mới.

Tin, ảnh: KHÁNH DŨNG

Sáng 27-1 (tức mồng 6 Tết Quý Mão), đồng chí Hà Lan Anh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự lễ mở máy đầu xuân tại Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Bảo Minh và Công ty Cổ phần Dệt nhuộm SVT. Cùng đi với đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh có lãnh đạo Sở Công Thương, Ban Quản lý các KCN tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh. Qua nghe báo cáo về tình hình cung ứng mặt bằng cho nhà đầu tư thứ cấp của Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Bảo Minh; hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Cổ phần Dệt nhuộm SVT, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương tập thể cán bộ, công nhân viên của các doanh nghiệp đã nỗ lực vượt qua khó khăn do tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, suy thoái kinh tế toàn cầu, sút giảm đơn hàng để hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2022. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng quà chúc mừng năm mới đến cán bộ, công nhân viên, người lao động các doanh nghiệp, mừng các Công ty khai xuân, mở ca máy đầu năm thuận lợi; đồng thời gửi lời chúc cộng đồng thành phố Nam Định ngày càng phát triển kinh tế - xã hội. Chúc Công ty Cổ phần



Đồng chí Hà Lan Anh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà, chúc Tết công nhân Công ty Cổ phần Dệt nhuộm SVT, Khu công nghiệp Bảo Minh.

Tin, ảnh: THANH THÚY

(Tiếp theo trang 2)

các cơ sở Hội tổ chức rà soát, thống kê, lập danh sách người cao tuổi thuộc diện được chúc thọ, mừng thọ. Nhờ có sự chuẩn bị công phu nên lễ chúc thọ, mừng thọ diễn ra trang trọng, thể hiện tinh thần “Kính lão, trọng thọ” của dân tộc. Trong năm 2022, toàn tỉnh có 42.709 người cao tuổi được chúc thọ, mừng thọ với tổng số tiền hơn 12 tỷ 323 triệu đồng và 2.085 mét vải lụa tặng các cụ thọ 100 tuổi. Bên cạnh đó, công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi được các cấp Hội quan tâm chỉ đạo, coi đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của Hội. Chủ động phối hợp với ngành y tế tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe người cao tuổi như: tổ chức các hội nghị tư vấn chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, tổ chức khám bệnh miễn

Nét đẹp trong lễ mừng thọ đầu Xuân

phí, lập hồ sơ quản lý sức khỏe. Toàn tỉnh đã có 45.500 người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ, 79.371 người cao tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế và lập hồ sơ quản lý sức khỏe tại các trạm y tế xã, phường, thị trấn; 27.674 người cao tuổi được khám mắt miễn phí với tổng số tiền 489 triệu đồng. Đồng chí Lương Hùng Tiến, Phó Trưởng Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh cho biết: “Cứ mỗi năm vào dịp Tết đến, Xuân về, các cơ sở Hội lại tổ chức mừng thọ cho các cụ, 100% người cao tuổi được tham gia lễ mừng thọ. Lễ mừng thọ đầu xuân thể hiện bản sắc văn hóa của dân tộc, giáo dục cho thế hệ trẻ về sự hiếu kính đối với ông bà, cha mẹ. Đồng thời đồng

viên các cụ tiếp tục phấn đấu sống vui, sống khỏe, là tấm gương mẫu mực cho con cháu noi theo”.

Mừng thọ là nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc, thể hiện sự kính trọng, tấm lòng hiếu thảo của con cháu với ông, bà, cha, mẹ. Đây là hoạt động thiết thực nhằm động viên các cụ sống vui, sống khỏe, sống có ích, là tấm gương để giáo dục con cháu chấp hành tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước. Nét đẹp văn hóa truyền thống đã và đang nhân lên những giá trị tinh thần quý báu, mang ý nghĩa thiết thực và tính nhân văn sâu sắc nhằm phát huy vai trò “cây cao bóng cả” của người cao tuổi trong gia đình và ngoài xã hội.

Ngay sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, bà con nông dân trong tỉnh đã đồng loạt ra đồng khởi động vụ cấy lúa xuân, quyết tâm hoàn thành gieo cấy trước ngày 25-2.

Rộn ràng xuống đồng cấy lúa xuân!

Theo khuyến khích, tư vấn của Ban Nông nghiệp xã và HTX dịch vụ nông nghiệp Bảo Xuyên, gia đình anh Trần Quang Tiến, thôn Trinh Xuyên Thượng, xã Liên Bảo (Vụ Bản) đã đầu tư 571 triệu đồng mua máy cấy và dây chuyền gieo mạ khay. Anh Tiến cho biết: “Đây là vụ thứ 2 gia đình tôi sử dụng máy cấy - làm mạ khay. Vụ xuân năm nay, ngoài 8,1ha của gia đình, tôi còn làm dịch vụ cấy thuê cho các hộ dân trong xã với tổng diện tích gần 30ha”. Theo tính toán của vợ chồng anh Tiến, việc gieo mạ khay, cấy máy giúp tiết kiệm tiền giống, công làm đất, đồng thời bảo đảm tiến độ gieo cấy lúa xuân đúng trong khung thời vụ; rất phù hợp trong điều kiện lao động nông nghiệp đang thiếu hụt do chuyển

sang làm công nhân trong các khu, cụm công nghiệp...

Sau mấy ngày rét đậm, tranh thủ có nắng, nhiệt độ tăng, trời ấm hơn, trên khắp xứ đồng của các xã Thành Lợi, Trung Thành, Kim Thái (Vụ Bản); Yên Mỹ, Yên Dương, Yên Bình, Yên Lương (Ý Yên); Hải Bắc, Hải Hưng (Hải Hậu)... bà con đang tập nập chờ mạ, phân bón ra đồng. Để giúp lúa nhanh chóng bén rễ, hồi xanh, trước khi cấy, bà con nông dân tiến hành san phẳng mặt ruộng, bắt diệt ốc bươu vàng, cỏ dại, rắc phân bón lót, ruộng sẵn sàng chờ mạ. Theo hướng dẫn của HTX, vụ này anh Bùi Văn Dũng ở thôn Giáp Nhất, xã Quang Trung (Vụ Bản) gieo mạ nền. Anh Dũng cho biết: “Nghỉ Tết nhưng gia đình tôi cũng không quên việc chăm sóc, chống rét, bảo vệ

mạ nền mạ khô, đánh đanh, tốt đều”. Có mạ, đất ruộng được làm kỹ, chờ sẵn nên ngay sau khi bón lót xong 25kg phân NPK/sào để đảm bảo đủ dinh dưỡng cho cây lúa bén rễ ngay sau cấy, toàn bộ 7 sào ruộng của gia đình anh Dũng đã bắt đầu được “phủ xanh” bằng mạ giống Bắc thơm số 7...

Vụ xuân năm 2023, toàn tỉnh gieo cấy 71.200ha lúa bằng các giống lúa thuần ngắn ngày, chất lượng cao, có thị trường tiêu thụ tốt như: Bắc thơm số 7, BC15 kháng đạo ôn, LP5, TBR279, TBR225, HDT10, Nếp Hưng Yên, Nếp 97, CS6-NĐ, Hồng Đức 9, Hương cốm 4, Đài thơm 8, DH12, Koji, Thiên ưu 8 và một số giống lúa lai như Nhị ưu 838, CT16, TX111, Lai thơm 6, Phúc Thái 168... Triển khai kế

hoạch sản xuất vụ xuân năm 2023, ngay từ cuối năm 2022, UBND, Ban Nông nghiệp các xã, thị trấn đã tập trung chỉ đạo các HTX dịch vụ nông nghiệp hướng dẫn bà con nông dân vệ sinh đồng ruộng, bấm sát lịch cấp nước đổ ải, huy động máy cày làm đất kỹ nhằm hạn chế thấp nhất các nguồn sâu bệnh lây lan gây hại lúa xuân; tuân thủ kế hoạch cơ cấu giống gieo cấy trong vụ xuân theo hướng dẫn để đảm bảo sản xuất đạt hiệu quả tốt. Các HTX chủ động cung ứng giống, phân bón có chất lượng tốt, tổ chức tập huấn kỹ thuật gieo cấy, chăm sóc lúa cho các hộ nông dân trước khi vào vụ sản xuất. Ngành Nông nghiệp đã phối hợp với UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các doanh nghiệp, HTX dịch vụ nông nghiệp cung ứng trên 2.700 tấn lúa giống và trên 35 nghìn tấn phân bón các loại cho nông dân gieo cấy lúa xuân. Sở NN và PTNT, các huyện, thành phố, các Công ty thủy nông đã bấm sát lịch xả nước của các hồ thủy điện, đồng thời căn cứ vào điều kiện thủy văn, thời tiết, chủ động phối hợp, tận dụng từng giờ con nước thủy triều để khai thác, nhập nước đảm bảo chất lượng đổ ải, làm đầm gieo cấy lúa xuân. Nhờ chuẩn bị kỹ các điều kiện cho sản xuất, từ nguồn giống chất lượng, các loại vật tư nông nghiệp, nhất là việc chủ động, tích cực lấy nước làm đất nên việc xuống đồng gieo cấy lúa xuân của bà con nông dân trong tỉnh khá tập trung, bảo đảm trong khung thời vụ và theo đúng kế hoạch chỉ đạo của UBND tỉnh. Theo hướng dẫn của ngành Nông nghiệp, vụ xuân năm nay các địa phương tập trung gieo cấy các giống lúa thuần ngắn ngày, chất lượng cao, có thị trường tiêu thụ; những chân ruộng nhiễm chua, mặn hoặc úng trũng sử dụng các giống lúa chất lượng cao. Các huyện phía nam tỉnh, áp dụng theo cơ cấu giống lúa lai 15%, lúa thuần 85% diện tích; các huyện phía bắc tỉnh cấy 86% diện tích bằng lúa thuần, còn lại là giống lúa lai; các địa



Gia đình anh Trần Quang Tiến thôn Trinh Xuyên Thượng, xã Liên Bảo (Vụ Bản) chuẩn bị mạ khay gieo cấy lúa xuân.

phương lựa chọn sử dụng tập trung 1-2 giống lúa lai, giống lúa thuần trong cơ cấu giống của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Sinh Tiến, Phó Giám đốc Sở NN và PTNT cho biết: “Hiện nay, thời tiết diễn biến phức tạp, vì thế các địa phương cần chủ động chuẩn bị các biện pháp chống rét bảo vệ mạ, tiến hành che phủ nilông cho 100% diện tích mạ đã gieo khi nhiệt độ không khí xuống dưới 15 độ C; chuẩn bị đủ lượng mạ và nguồn lúa giống dự phòng đảm bảo chất lượng để sẵn sàng khắc phục khi cần thiết. Bằng mọi biện pháp tổ chức khai thác tối đa nguồn nước chất lượng từ các đợt xả hồ thủy điện đảm bảo 100% diện tích gieo cấy được lấy đủ nước; tôn cao, tu bổ bờ vùng bờ thửa để giữ nước, ngăn rò rỉ lãng phí nước. Tăng cường sử dụng các loại phân hữu cơ để bón lót thay thế một phần lượng phân vô cơ trước khi cấy, gieo sạ, tuyệt đối không bón lót bằng phân đạm; nghiêm cấm rải thuốc diệt chuột, ốc bươu vàng, quản lý tốt lúa cỏ, cỏ dại, chủ động phòng tránh bệnh lùn sọc đen trên

lúa. Chú ý chỉ cấy và gieo sạ lúa xuân khi nhiệt độ bình quân ngày trên 15 độ C. Các địa phương, HTX nông nghiệp khuyến khích hộ nông dân áp dụng mô hình sử dụng mạ khay - máy cấy; nên áp dụng phương thức sạ hàng để tiết kiệm giống và hạn chế sâu bệnh. Bón phân cân đối, hợp lý, không lạm dụng và bón phân đạm muộn”. Để hạn chế sâu bệnh cũng như việc sử dụng thuốc trừ cỏ trên đồng ruộng, các HTX nông nghiệp cần khuyến cáo nông dân phun đúng thời điểm, liều lượng, không sử dụng các loại thuốc không có trong danh mục, tránh tồn dư, lãng phí và tạo tồn dư thuốc diệt cỏ trên đồng ruộng, ảnh hưởng đến sức khỏe nông dân và môi trường.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân các địa phương trong tỉnh đang tập trung gieo cấy lúa xuân, phấn đấu hoàn thành việc gieo cấy đồng ruộng thời vụ, sau đó chuyển trọng tâm ngay sang chăm sóc và bảo vệ lúa từ đầu vụ; chủ động diệt chuột, ốc bươu vàng phá hoại lúa, tạo tiền đề giành vụ lúa xuân thắng lợi.

Bài và ảnh: VĂN ĐẠI



Nông dân xã Hợp Hưng (Vụ Bản) khẩn trương làm đất gieo cấy lúa xuân theo kế hoạch.